

ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

นำเสนอเมื่อ : 8 ม.ค. 2558

ดูดวงการเงินปี 2558 อย่ารู้ว่าจ้ะรุ่งหรือจะร่วง ลองมาดูดวงการเงิน 2558 แล้วเตรียมกระเป๋าตังของคุณเอาไว้ให้ดี ๆ

ดวงการเงิน 2558

www.kapook.com

 <p>ราศีเมษ 16 เม.ย. - 15 พ.ค.</p> <p>มีเกณฑ์รอง่าย อาจมีค่าใช้จ่าย ในด้านสุขภาพ</p>	 <p>ราศีพฤษภ 16 พ.ค. - 15 มิ.ย.</p> <p>หาว่าง่ายคล่อง ลูกหนี้ยอมจ่ายเงิน ส่วนเจ้าหนี้ตามทวง</p>	 <p>ราศีเมถุน 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.</p> <p>เป็นปีแห่งการลงทุน รายจ่ายเยอะ มีการ แข่งขันด้านการเงิน</p>	 <p>ราศีกรกฎ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.</p> <p>เป็นปีแห่งการตรวจตรา และสะสมเงิน มีการ วางแผนทางการเงิน</p>
 <p>ราศีสิงห์ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.</p> <p>อาจต้องเก็บเงินเพื่อ ทำอะไรสักอย่าง หรือมีการลงทุน</p>	 <p>ราศีกันย์ 16 ก.ย. - 15 ต.ค.</p> <p>ได้ดอกผลจากการลงทุน คุ้มเหนื่อย มีโอกาส ใช้เงินเพื่อความสุข</p>	 <p>ราศีตุลย์ 16 ต.ค. - 15 พ.ย.</p> <p>การเงินติดขัดบ้าง อาจมีการทะเลาะ เรื่องผลประโยชน์</p>	 <p>ราศีพิจิก 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.</p> <p>เป็นปีแห่งการเก็บเงิน แต่อาจประหยัดเกินไป จนถึงขั้นจน</p>
 <p>ราศีธนู 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.</p> <p>รายรับคลาดเคลื่อน ขัด อาจต้องหนีหนี้ และเป็นแบบยัดเยียด</p>	 <p>ราศีมังกร 16 ม.ค. - 15 ก.พ.</p> <p>การเงินไม่ค่อยดี อาจถูกโกง หมดเงินไปกับ การซื้อของที่ไม่จำเป็น</p>	 <p>ราศีกุมภ์ 16 ก.พ. - 15 มี.ค.</p> <p>ปีเฮว ได้กำไร เงินทวงไหลมาเทมา และมีเงินฝากมั่นคง</p>	 <p>ราศีมีน 16 มี.ค. - 15 เม.ย.</p> <p>การเงินควที่ รายรับไม่มาก แต่ก็ไม่ค่อยเดือดร้อน ใช้จ่ายอย่างพอเพียง</p>

ข้อมูลจาก อ.วันศุกร์สุข, Horoworld.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก [kapook.com](http://www.kapook.com)

มาแล้ว ๆ ดูดวงปี 2558 กับ อ.วันศุกร์สุข Horoworld ที่จะขอเปิด ดวงปี 2558 ของชาว 12 ราศี กันดูซิว่า ดวงการเงินปี 2558 ราศีไหนจะรวยรับปีมะแม หรือจะดวงตกเป็นหนี้ก้อนโต มากที่สุด

ดูดวงแบบส่วนตัวทางโทรศัพท์ กับ อ.วันศุกร์สุข โทร.1900-111-080 รหัส 238

บริการฝากดวงกับ อ.วันศุกร์สุข แบบ VIP คลิก !

ดวงการเงิน 2558 ราศี เมษ, พฤษภ, เมถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย์

ดวงการเงินปี 58 ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 เมษายน-15 พฤษภาคม)

เปิดได้ไพ่ 4 ดาบ : ปีนี้เป็นปีของการเริ่มล้ากับสิ่งที่เผชิญอยู่ในด้านการเงินอย่างเต็มที่เลยจำเป็นต้องพักตัวเองไว้สักระยะ รอที่จะต้องจ่ายเงิน หรืออาจมีค่าใช้จ่ายจากสุขภาพร่างกายด้วยมีโอกาสเสียเงินจากเรื่องนี้ด้วย

ดวงการเงินปี 58 ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม-15 มิถุนายน)

เปิดได้ไพ่ The Judgement : ปีนี้เป็นปีของการเงินช่วงนี้หาง่ายจ่ายคล่องดี ลูกหนี้ก็คงเอามาจ่ายให้ แต่จะจ่ายหมดไม่หมดนั้นอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับกรณีที่เราเป็นหนี้เขา ระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะโดนประกาศิตจากเจ้าหนี้ โดยเฉพาะให้ระวังเจ้าหนี้ในระบบ-นอกระบบ

ดวงการเงินปี 58 ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-15 กรกฎาคม)

เปิดได้ไพ่ The Chariot : ปีนี้เป็นปีของการเงินที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุน กล้าได้กล้าเสีย จะใจร้อน มุทะลุ ไม่รอบคอบสักเท่าไร รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะ ไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง ได้มาเท่าไรก็ไม่ไดวางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายเอาเสียเลย มักจะเป็นการแข่งขันกันด้านการเงินแทน ไม่ว่าจะแข่งขันทางด้านกำลังกายหรือกำลังสมอง

ดวงการเงินปี 58 ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม-15 สิงหาคม)

เปิดได้ไพ่ ราชนีถือเหรียญ : ปีนี้เป็นปีของเรื่องการเงินที่ไม่มีพลาดทำใครง่าย ๆ จะจับผิดตรวจตราโดยละเอียดขยิบทีเดียว การสะสมเงินทองและทรัพย์สินก็เขาขายนะ และยังคิดในเรื่องการวางแผนทางการเงินอีกด้วย

ดวงการเงินปี 58 ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม-15 กันยายน)

เปิดได้ไพ่ The Strength : ปีนี้เป็นปีที่คุณอาจจะกระเบียดกระเสียงเก็บเงินไว้ทำอะไรสักอย่าง จึงใช้ไม่ได้ตั้งใจปรารถนา แต่ก็นั่นแหละ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ดีกว่ากินเปรี้ยวแล้วเหลือแต่ขม คนเราต้องมองอนาคตไว้ อีกนัยหนึ่งหมายถึงการลงทุนอย่างมีความเสี่ยง ซึ่งก็ต้องเตือนให้คุณต้องรอบคอบ และดูลยพินิจมากเป็นพิเศษ

ดวงการเงินปี 58 ราศีกันย (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน-15 ตุลาคม)

เปิดได้ไฟ 7 เหยี่ยง : ปีนี้เป็นปีของการที่ สิ่งเราลงทุนไปแล้ว ได้ย้อนกลับมาให้เรา ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ เหลือมากมาย ไฉไลเวลาเอาเงินมาใช้แล้วละ จากความมานะพยายามอันบากบั่น และอาจจะแปรเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นไปเป็นความสุขรูปแบบอื่น ๆ ในระดับที่เพียงพอต่ออัตรภาพ และฐานะ เช่น มีโอกาสได้ใช้เงินในด้านความสุขต่าง ๆ

ดวงการเงิน 2558 ราศี เมษ, พฤษภ, เมถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย

ดวงการเงินปี 58 ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน)

เปิดได้ไฟ 5 ไม้เท้า : ปีนี้เป็นปีของการหาเงินที่ออกจะติดขัด มีอุปสรรค ถูกขัดขวาง แต่ก็อาจจะมีเงินเข้าก็ได้ การทะเลาะวุ่นวายเรื่องผลประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำอยู่ อาจทำให้การเงินสะดุดไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

ดวงการเงินปี 58 ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม)

เปิดได้ไฟ 4 เหยี่ยง : ปีนี้เป็นปีของการแสวงหาความมั่นคงทางการเงิน ในความรู้สึกลึก ๆ อาจจะยังไม่มั่นคงนัก เลยต้องสร้างความมั่นคงขึ้น ด้วยการขี้น ประหยัด และเหนียวแน่น จนกลายเป็นคนขี้เหนียว ไม่อยากจ่าย อยากเก็บเงินไว้กับตัวเพื่อความปลอดภัย จนเกิดภาวะงระดับหนึ่งทีเดียวบางครั้งก็คือการเตือนให้รู้จักเก็บเงินด้วย

ดวงการเงินปี 58 ราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม-15 มกราคม)

เปิดได้ไฟ The Hanged man : ปีนี้เป็นปีของเรื่องการเงิน ที่มีการสะดุดหยุดชะงัก เรียกว่าซ้อดเอาดี้อ ๆ กว่าจะได้เงินแล้วก็ได้ไม่ได้ ก็ต้องหลบเจ้าหนี้บางมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายแต่ไม่มีจะจ่าย รายรับก็หายตอม ทุกอย่างคลาดเคลื่อนไปหมด เป็นอย่างนี้แบบยึดเยื้อดวย

ดวงการเงินปี 58 ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-15 กุมภาพันธ์)

เปิดได้ไฟ The Devil : ปีนี้เป็นปีของการเงินที่แย่มาก ๆ ถ้าไม่ถูกจ้อโจง ก็หมายถึงการนำเอาเงินไปใช้กับอบายมุขเสียหมด เช่น กินเหล้า เที่ยวกลางคืน สูรยสุราย หรือการใช้เงินทำอะไรสักอย่างซึ่งแรงกลามาก และอาจจะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว ไม่ได้ประโยชน์ ก็เอาเงินไปทุ่มกับมันซะจนหมด เช่น ซ้อกระเป่า มีแลวกก็ซ้ออีก

ดวงการเงินปี 58 ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม)

เปิดได้ไฟ 8 เหยี่ยว : ปีนี้เป็นปีของการเพิ่มพูนของทรัพย์สินเงินทอง มาจากการมูมนะบากบั่น ได้กำไร หาเงินหาทองอย่างไม่ย่อท้อ และได้มาจากความขยันขันแข็งเป็นหลัก หรือกำลังจะบอกว่า กำลังเมคมันนี่สุดลูด ขยันสุดฤทธิ์มีเงินฝากและเงินเดินสะพัดที่มั่นคงด้วยนะครับ

ดวงการเงินปี 58 ราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม-15 เมษายน)

เปิดได้ไฟ The Hermit : ปีนี้เป็นปีของการเงินที่คงที่ ซึ่งไม่สู้ดีสักเท่าไร อยู่ในช่วงที่ไม่มีรายรับเข้ามาอย่างหวือหวา แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อน หากเป็นการอยู่รอดเฉพาะตนไปวัน ๆ ก็อยู่ได้ การมีสติกับการใช้เงิน หากไฟโบนี่ขึ้น ขอให้ตั้งตนอยู่ในความพอเพียง สมถะ และประมาณตนในการใช้จ่ายจะดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก [HOROWORLD](#)